

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy



เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกุดชุมภู ได้มีการจัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดชุมภู ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมภู ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนดังกล่าว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่” เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลกุดชุมภู รับผิดชอบต่อส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลกุดชุมภู มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการการสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เทศบาลตำบลกุดชุมภู
อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

NO

GIFT POLICY

งดรับของขวัญ

จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก
โดยขอรับความปรารถนาดี
ผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์

นายมนตรี ศรีคำภา
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดชุมภู <https://www.kudchompu.go.th>



เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกุดชุมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชุมภู ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และประชาสัมพันธ์การงดรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดชุมภู และเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมภู <https://www.kudchompu.go.th> เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยทั่วกัน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy



เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกุฉินารายณ์ โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรี ตำบลกุฉินารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุฉินารายณ์ ได้จัดขบวนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลกุฉินารายณ์และ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุฉินารายณ์ รับทราบแนวทางการปฏิบัติ อันเป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงาน ด้วยใจบริการการสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่